

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG TRÁNH DỊCH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT



Tăng cường công tác tuyên truyền công tác tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về dịch bệnh sốt xuất huyết và các biện pháp phòng tránh dịch bệnh qua nhiều hình thức như: khẩu hiệu, áp phích, pa nô trên bảng tin trường, bảng tin lớp học, đăng bài tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên web trường, zalo nhóm lớp. Tập trung vào các nội dung tuyên truyền cụ thể: triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết, nhận biết vòng đời, nơi sinh sản, trú đậu, hoạt động hút máu của muỗi truyền bệnh, các biện pháp để loại bỏ ổ bọ gậy.

Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết tại nhà trường; thường xuyên thay nước bình hoa, thu dọn các vật phế thải dễ gây đọng nước, rà soát và xử lý ổ bọ gậy, không để phát sinh ổ bọ gậy tại các khu vực trong trường.

Để kịp thời không chế, không để dịch bệnh sốt xuất huyết xảy ra, trường Tiểu học Giang Biên đã làm tốt công tác tổng vệ sinh môi trường định kỳ vào thứ sáu hàng tuần để phòng chống dịch bệnh, diệt bọ gậy, diệt muỗi chủ động phòng chống sốt xuất huyết tại 3 cơ sở của nhà trường. Công tác vệ sinh được duy trì đều đặn, thường xuyên nên các khu vực trong và ngoài lớp học đều luôn sạch sẽ đảm bảo môi trường sáng - xanh sạch - đẹp.

Ban giám hiệu trường Tiểu học Giang Biên thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các lớp học. Các phòng học luôn mở cửa thông thoáng có đủ ánh sáng, trẻ nằm ngủ phải mắc màn, tránh những nơi muỗi vẫn ẩn nấp, hoạt động. Với sự tích cực và tinh thần trách nhiệm cao, các cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia chiến dịch đã thực hiện quét dọn, thu gom rác và phế liệu, vệ sinh khu vực sân chơi ngoài trời, các dụng cụ chứa nước, khơi thông

cổng rãnh, phát quang bụi rậm, diệt các ổ bọ gậy, loăng quăng, diệt muỗi, giữ sạch môi trường, cảnh quan không để nước đọng chậu cây, trong nhà vệ sinh, khu vực sân chơi.

Với khẩu hiệu: “Không có lăng quăng, không có muỗi vằn, không có sốt xuất huyết”, nhà trường đã kêu gọi cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh cùng tham gia, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết, cùng nâng cao ý thức, chủ động phòng chống để đẩy lùi được dịch bệnh sốt xuất huyết một cách bền vững nhất.

Sau đây là một số hình ảnh của các lớp học













Người thực hiện

Lý Thị Hải Ninh